

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า ๑๘๑๙

เพราะฉะนั้นให้เลิกประกาศเดิม แล้วถือตาม ประกาศฉบับใหม่ตั้งใจความ
ต่อไปนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คือ

ข้าราชการ ผู้ที่มีชื่อ นอกจากทำเนียบมหาดเล็ก รับใช้ (ตั้งแต่หัวหมัน
ลงมาถึงนายรอง) แล้วย ถ้าได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์แล้ว
จะแต่งเครื่องยศตาม ชัด ของ ชื่อนั้นไม่ได้เป็น อันขาด เว้นเสียแต่ เมื่อ
จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเครื่องยศชื่อนั้นใด ๆ ต่อภายหลัง
แล้ว ผู้ที่ได้รับ พระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระยาในตำแหน่งจางวางแล้งก็กั
ก็ต้องรอจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเครื่องยศชื่อนั้นจางวาง
ได้เมื่อใด จึงจะแต่งได้เมื่อนั้น

ประกาศมาณวันที่ ๔ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

(ลงนาม) จางวางโท พระยาประสิทธิ์สุภการ
อธิบดีกรมมหาดเล็ก

ประกาศตั้งราชองครักษ์เวร

รองผู้บัญชาการกองเสนาหลวง รักษาพระองค์ รับ พระบรมราชโองการ
ทำไว้เห็นเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกองโท หม่อมเจ้า
ด้วงดิศรองผู้บังคับการกรมเสนาหลวงรักษาพระองค์ ซึ่งได้รับพระราชทาน
เลื่อนยศขึ้นเป็น นายกองโท เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘
รับ ราชการ ต้นอง พระเดช พระคุณเป็น ราชองครักษ์เวร ต่อไป

เล่ม ๓๒ หน้า ๑๘๒๐ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๘

ให้นายหมวดเอก นายไชยชรรค์ หัมแพ (เดิมชื่อนันทพรเวศ) ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมราบหลวง รักษาพระองค์ เป็นราชองครักษ์เฝ้ารับราชการสนอง พระเดช พระคุณ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๕ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

(ลงนาม) นายพลเดือมา พระยาประสิทธิ์ศุภการ

รองผู้บัญชาการ กองเสนาหลวง รักษาพระองค์

ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ

ด้วย บริษัท ชุต คลอง แดคูนานา สยาม ลิมิเตด สิ้นขาย สิทธิเบญจา พระบรมราชานุญาตแล้ว ที่ดินในเขต คลองต่าง ๆ ของ บริษัท ชุต คลอง บรรดาที่ได้เดินสำรวจรังวัด เพื่อ ออกโฉนดแล้ว หรือที่ยังไม่ได้เดินสำรวจก็ได้แก่ การงาน ทั้ง หาย ของ บริษัท ชุต คลอง ได้ยกไปรวมไว้ ที่กระทรวงเกษตราธิการ หหมด แล้ว

เพราะฉะนั้น ถ้าผู้ใด มีกิจ เกี่ยว ของใน เรื่อง ที่ดิน เหล่านี้ หรือ มีประสงค์ จะโอน ซื้อมา ให้ ยื่น ใบ ครอกวาง มัดจำ ช่วย เสีย ค่า ชุต คลอง อย่างไร ก็ให้ ไป ณที่ ทำการ ออกโฉนด กระทรวงเกษตราธิการ เจ้าพนักงาน จะ ได้ตรวจ พิจารณา หรือ จัดการ ให้ต่อไป

กระทรวงเกษตราธิการ

ประกาศมาณวันที่ ๘ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘